

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

Số: 430/TTLĐNN-TCLĐ
V/v: Thông báo danh sách người lao
động xuất cảnh ngày 06/6/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM D.V.V.L HẢI DƯƠNG

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016
Số: 225
Ngày: 02 tháng 6 năm 2016
Chuyên:

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Căn cứ kế hoạch tiếp nhận lao động của các doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc hoàn thiện các thủ tục để tổ chức xuất cảnh cho 1 người lao động có tên sau đây (danh sách kèm theo), là những người đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc thông qua quý Sở. Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng đề nghị quý Sở phối hợp thông báo cho người lao động như sau:

- Tập trung tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước (nằm trong khuôn viên Trường Đại học Đại Nam, địa chỉ: số 01, phố Xóm, phường Phú Lâm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào lúc 07h30 Thứ Hai ngày 06/6/2016 để làm các thủ tục theo quy định trước khi xuất cảnh.

- Mang theo giấy Chứng minh nhân dân; Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết; Giấy xác nhận ký quỹ bán chính của Ngân hàng Chính sách xã hội (để nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước); 03 ảnh cỡ 3cmx4cm; mang theo bút để hoàn thiện các tờ khai trước khi nhập cảnh Hàn Quốc.

- Chuẩn bị các khoản tiền sau: 280.000đ để mua trang phục, 100.000đ để tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; 315.000đ đối với nam và 345.000đ đối với nữ để kiểm tra lại sức khỏe trước khi xuất cảnh; 1,5 USD tiền phí dịch vụ soi chiếu an ninh tại sân bay Nội Bài theo quyết định số 1992/QĐ - BTC ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 9 USD tiền tăng phí dịch vụ hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài áp dụng từ ngày 01/01/2015 (quy đổi theo tỷ giá do hãng hàng không thông báo vào ngày lao động xuất cảnh); 500 USD để mua bảo hiểm rủi ro và bảo hiểm hồi hương sau khi nhập cảnh Hàn Quốc.

- Về hành lý: Người lao động chỉ được mang tối đa 20kg hành lý ký gửi và 7kg hành lý xách tay; tuyệt đối không mang các loại lương thực và thực phẩm được làm từ thịt, thủy hải sản, các loại rau, củ, quả và các loại hàng hóa bị cấm theo quy định vận chuyển của các hãng hàng không. Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ kiểm tra hành lý của người lao động tại nơi tập trung xuất cảnh, nếu phát hiện mang các loại hàng cấm nêu trên, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Để tránh trường hợp người lao động sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, phải về nước vì lý do kết quả xét nghiệm dương tính với chất gây nghiện, đề nghị quý Sở khuyến cáo người lao động trước thời gian xuất cảnh (khoảng 3-4 ngày) không sử dụng các loại thuốc có thành phần là Codein, Scopolamin, các hoạt chất có trong cây thuốc phiện, bao gồm các loại thuốc sau đây: thuốc ho, thuốc giảm đau, thuốc chống say tàu xe, thuốc đi ngoài, thuốc chống nôn.

4/6 Chuyển:

- PGĐ Đạo;
- PGTVL, KHTC,
DBTTTTĐ.

Nghĩa

